



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑, ๓ มูลค่าข่าว ๔๑๘,๗๗๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สฎิปหน้า 1 เดลินิวส์

ข นกคสิ่งของประเภทของเล่นเด็ก ๆ ที่มีรูปแบบหรือสไลด์ฝรั่ง กับคนไทย...ก็ยังคงกลายเป็น "ของที่เชื่อว่าขลัง" ก็ยังมี การ "เชื่อว่าคุณ" แก่ผู้ที่ครอบครองได้ ดังที่ทราบ ๆ กันดีจากกระแสข่าวในระชณะนี้ ซึ่งก็คือเป็นเสมือนภาพสะท้อน "ความเชื่อไสยศาสตร์" ที่ในสังคมไทยยังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่น้อยเลย ซึ่งหากเชื่อแล้วไม่ได้ทำให้ตนเองและครอบครัวต้องเดือดร้อนไม่ได้ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน นั่นก็คงจะไม่กระไร?

เชื่อแบบเสริมพลังใจให้ทำอะไร...ก็ว่าไป แต่เชื่อแล้วทำไม่ดี-เกิดการทำผิด...นี่ผิดแน่!!
ทั้งนี้ ถ้าพึ่งแต่มีการเชื่อว่าสิ่งของทั่ว ๆ ไปสามารถจะกลายเป็นของขลังที่ให้คุณแก่ผู้ครอบครองได้ นั่นก็อาจจะพอทำเนา และที่สุดการเชื่อในส่วนนี้ก็อาจจะคลาย ๆ ไป... แต่กับความเชื่อไสยศาสตร์เรื่องการทำของขลังที่มีมาแต่อดีต และยุคนี้ก็ยังมิ ซึ่งเกิดการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เสียหาย เสียใจ นี่นับว่าน่าคิด?? อย่างเช่น...
"ใช้ศพ-ขโมยศพ...ทำของขลัง!!" เป็นต้น

"มนุษย์เราอยู่ได้ด้วย 4 อย่าง คือ ความเชื่อ ความหวัง ความรัก ความฝัน"...นี่เป็นการระบุของ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาสุขภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งกับเรื่อง "ไสยศาสตร์" ที่ชิลโยกับ "ความเชื่อ" นั้น ทางนักจิตวิทยาเรื่องนี้ บอกไว้ว่า.....

"ไสยศาสตร์ ทำให้คนเชื่อ แล้วก็มี ความหวัง และอาจจะฝันด้วย ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมี ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เช่น ผีเข้าหรือแม่แต่การสักอวัยวะเพศ ก็ยังมีความเชื่อที่ว่าทำให้แข็งแรงมีพลัง รวมถึงเรื่องการปลูกเสกต่าง ๆ ซึ่งฝรั่งที่มาเมืองไทยก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ให้คนพาไปดูไปทำเรื่องแบบนี้ แทบทุกแห่งในโลกมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่คนในแถบเอเชียจะเชื่อมากกว่าทางยุโรป โดยเฉพาะในประเทศที่มีคนจนมาก...



ยังจน...ก็ยิ่งหวัง ยิ่งหวัง...ก็ยิ่งเชื่อ...
ในชีวิตคนเราทุกวันนี้ มีความเชื่อ 80%..."
ดร.วัลลภ ระบุอีกว่า... ต่อให้โลกเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ความเชื่อก็จะยังมีอยู่กับโลก ซึ่งก็มีคนที่นำเอาความเชื่อ และความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มาทำในเชิงธุรกิจ นำมาหาเงิน ที่ก็จะต้องพิจารณาให้ดี ๆ แม้ความเชื่อไม่สามารถแยกจากมนุษย์ได้ แต่ก็ควรจะเชื่ออย่างสมเหตุสมผล และต้องอยู่บนโลกของความจริง
"ปัจจุบัน โดยเฉพาะกระแสโซเชียล ยิ่งเร็ว...ก็ยิ่งอันตราย"



อาจทำให้คนเป็นเหยื่อ ถูกหลอกได้ง่าย ๆ ดังนั้น ก่อนจะเชื่อเรื่องอะไร ต้องคิดพิจารณาให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง” ...นักจิตวิทยา ระบุ

เชื่อบนพื้นฐานความเป็นจริง...ก็ไม่ใช่เหยื่อ
เช่น...ไม่ถูกใครที่ขโมยศพทำอะไรหลอกลวง!!

ทั้งนี้ จากด้านจิตวิทยา ลองหันมาฟังทางด้านพุทธศาสตร์ ทางพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบัน



วิมุตตชาลย์ ระบุถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่า... สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในขณะนี้คือ การนำหลักกฎแห่งกรรมมาใช้หาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งน่าเสียดายที่ยุคนี้ในไทยมีช่องทางในการจะสื่อสารธรรมะกับผู้คนหลายช่องทาง แต่ผู้สื่อสารจำนวนไม่น้อยกลับไม่รู้จักรัศธรรมะที่แท้จริง หรือไม่ได้สื่อสารธรรมะที่แท้จริง

“มีการมุ่งเน้นมอมเมาประชาชน ให้วนเวียนอยู่กับไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง บนบานศาลกล่าว ทรงเจ้าเข้าผี เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน แต่มีการนำความทุกข์ความเครียด

ของคนมาใช้หาประโยชน์เชิงพาณิชย์ จนอาจทำให้สังคมพุทธในไทยแยกแยะไม่ออกระหว่างพุทธแท้กับพุทธเทียม”

พระมหาวุฒิชัย ระบุต่อไปว่า... ในสังคมไทย การที่เรื่องไสยศาสตร์ และระบบความเชื่อ อยู่เหนือระบบความรู้ได้นั้น ก็มาจากหลายเหตุผลปัจจัย เป็นต้นว่า...การศึกษาไม่ส่งเสริมให้คนวิเคราะห์วิจัย ซึ่งพุทธศาสนาที่แท้จริงมีการสอนเรื่องกรรมเพื่อแสดงว่าชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามหลักแห่งเหตุและผล ถ้าอยากให้มีชีวิตดี...ก็ต้องสร้างกรรมดี ถ้าทำกรรมชั่ว...ชีวิตก็เสียหาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง... ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ...สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว มนุษย์ต้องรับผิดชอบชีวิตของตนด้วยตนเอง อยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างชีวิตด้วยตัวของเราเอง...

ไม่ใช่หวังพึ่งคุณไสย-หวังพึ่งไสยศาสตร์

“ความเชื่อ” เรื่อง “ไสยศาสตร์-คุณไสย” นี้ ทาง พระมหาวุฒิชัย ระบุด้วยว่า... แม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็อาจจะมีความเชื่อที่ก่ออันตรายมากได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีกรรมในแบบที่งมงายมากเกินไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการนำความเชื่อมาใช้ในทางที่ไม่ดี ก็อาจจะเกิดลัทธิพิธีที่อันตรายต่อสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ จากที่ ณ ที่นี้ได้นำเสนอมาแต่ต้น ก็ใช้จะมีเจตนาขัดความเชื่อของใคร ๆ ในเรื่องใด ๆ ก็เป็นแต่เพียงนำแง่มุมทั้งศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา และทางด้านพุทธศาสตร์ มาเสนอให้ลองพิจารณาพิเคราะห์กันอีกสักครั้ง

“เชื่อ” แล้วช่วยให้อะไรที่ดี ๆ ได้...ก็ว่าไป แต่ถ้าทำให้เกิดอะไรแย่ ๆ...นี่ “จะดีหรือ??”.